



ประกาศโรงเรียนเวียงสระ

เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้ระบดระลอกใหม่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ สั่งปิดสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๖/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ให้สถานศึกษาในจังหวัดปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๑๔ วัน และให้ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของรัฐบาลและของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

การนี้ โรงเรียนเวียงสระจึงออกประกาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งประกาศให้ทราบอีกครั้ง

๒. ในระหว่างที่โรงเรียนปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ที่พักอาศัย (Work Form Home) และปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางสอน พร้อมรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Google Form ตามที่โรงเรียนกำหนด

๓. สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นที่จะมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนทุกคน ต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยเคร่งครัด คือ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผ่านการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน และห้ามผู้ไม่มีกิจธุระเข้าออกโดยเด็ดขาด

๔. เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน และนักรการ ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ และให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยเคร่งครัด

๕. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาติดตามข่าวสารทาง Line งานราชการโรงเรียนเวียงสระ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณิ แก้วศิริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ